
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   

ในวันศุกร์ที่  2๓   มิถุนายน   256๖   เวลา  10.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม ... 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชู   คงด ี ประธานสภา อบต.ลุมพุก บุญชู   คงดี  
2 นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา รองประธานสภา อบต.ลุมพุก พิมพ์พงศ์   ไชยนา  
3 นายสมพร   การะเกษ เลขานุการสภา  อบต.ลุมพุก สมพร   การะเกษ  
4 นายสมจิตร   จิวิสา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1 - ลาป่วย 
5 นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2 นิพล   ยาวะโนภาส  
6 นายส าราญ   นาคศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3 - ลาป่วย 
7 นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4 ชนะชัย   หาญสมัคร  
8 นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.5 - ลาป่วย 
9 นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.6 พันธ์ทอง   พวงศรี  

10 นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.7 วุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์  
11 นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.9 นฤมล   จวนสาง  
12 นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.10 ปราณี   มงคลน า  
13 นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12 บุญถิน   พาลี  
14 นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.13 ธวัชชัย   ไชยนา  
15 นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.14 ปริญญา   ไตรมณี  
16 นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.15 สุพรรณี   วันทา  



-2- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   ๑๕   คน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบัญชา   ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก บัญชา   ชารีแก้ว  
2 นายเดชชาย  เชิดช ู รองนายก อบต.ลุมพุก เดชชาย  เชิดช ู  
3 นายสุพล   สุขแสน รองนายก อบต.ลุมพุก สุพล   สุขแสน  
4 นางพรเพ็ญ   พึ่งกิจ เลขานุการนายก อบต.ลุมพุก พรเพ็ญ   พ่ึงกิจ  
5 นายวีรภัทร   หลักด่าน หัวหน้าส านักปลัด วีรภัทร   หลักด่าน  
6 นางเพชรอนันต์   บุญแน่น ผู้อ านวยการกองคลัง เพชรอนันต์  บุญแน่น  
๗ นายวีรวัฒน์   สายยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีระวัฒน์     สายยส  
๘ นายวิทยา     ศรีแสน ชาวบ้านโคกกลาง วิทยา  ศรีแสน  
๙ นายยุทธจักร   จักรสาร เจ้าพนักงานป้องกันฯ ยุทธจักร  จักรสาร  

๑๐ นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ ชาวบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ ๑๐ สัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์  
๑๑ นางวัชรา    พุทธเสน นักจัดการงานทั่วไป วัชรา   พุทธเสน    
๑๒ นายสุนัย      ศรีสง่า ชาวบ้านโนนยาง หมู่ ๖ สุนัย    ศรีสง่า  
๑๓ นางปราณี     จ าปาเทศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปราณี   จ าปาเทศ  
๑๔ นางสิรินดา     สุดด ี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร สิรินดา   สุดด ี  
๑๕ นางพิมลพรรณ  จักรสาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข พิมลพรรณ  จักรสาร  

 
 

ผู้มาประชุม   1๓ คน 
ผู้ร่วมประชุม  ๑๕ คน 
ผู้ลา     ๓ คน 
รวม   2๕ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00 น.  
 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก)ได้กล่าวเชิญประธานสภาอบต.ลุมพุกจุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว  จึงได้อ่านประกาศอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  เรื่อง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/๒๕๖๖  ประจ าปี 
พ.ศ. 256๖   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 
/ระเบียบวาระท่ี ๑ ... 



   -๓- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภา อบต.  เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรม “บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการช่วยเหลือประชาชน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่า 
   ด้วยวิธีการงบประมาณ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสรุปรวบรวมกฎหมายที่มี 
   การปรับปรุงใหม่เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
   วันที่  ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๖  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบล- 
   ราชธานี ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้ร่วมโครงการอบรมฯ จ านวน  ๑๒ ท่าน ซึ่งทุกท่านได้รับ 
   ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นประโยชน์อย่างมากในการน ามาประยุกต์
   ใช้ในการท างานการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภา อบต.  ขอให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลลุมพุก  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/256๖  ในวันจันทร์ที่   15  พฤษภาคม
   ๒๕๖๖  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่  
 

 5.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ประธานสภาฯ ด้วยผมได้รับญัตติ จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การพิจารณาให้
ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑ 
รายการ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  

 

นายก อบต.ลุมพุก เรียน ท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว    
   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้เสนอญัตติเรื่อง การพิจารณาให้ความ 

/เห็นชอบ... 



-๔- 
 

   เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน 
   ๑ รายการ ดังนี้ 
 

   โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารโดม
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,615,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 217,164.40 
บาท โอนลด 217,164 บาท 

 

   *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
 

   โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินส ารอง
จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 
โรคติดต่อ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 244 ,990 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
15,775 บาท โอนเพิ่ม 217,164 บาท 

 

   *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม : เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เหลือไม่พอจ่าย 
  ประกอบกับเพ่ือเป็นการรองรับกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหา 
  ความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเกิดขึ้นต่อไป จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ 
  มาตั้งจ่ายเพ่ิม 
 

  ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
  โอนเพิ่ม,โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ให้เป็น 
  อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

ประธานสภา อบต. สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่อย่างไรเชิญ 
   ครับ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้อภิปราย- 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
   ในการขอโอนงบประมาณลด และโอนงบประมาเพ่ิม ตามรายละเอียดดังนี้ 
    

   โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารโดม
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,615,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 217,164.40 
บาท โอนลด 217,164 บาท                                            /โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม... 



-๕- 
 

     โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินส ารอง
จ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 
โรคติดต่อ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 244,990 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
15,775 บาท โอนเพิ่ม 217,164 บาท 

 

ที่ประชุม  -มติที่ประชุม- 
 

ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมต ิ
     เห็นชอบ 1๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 0 เสียง 
      ลาประชุม ๓ เสียง 
 

ประธานสภา อบต. ๕.๒ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ –ร่าง- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ประธานสภา อบต. ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก 
   ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

นายก อบต.ลุมพุก เรียน ท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว    
   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้เสนอญัตติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
   บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดของ –ร่าง- ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ไดส้่ง 
   เอกสารให้ท่านไปศึกษาพิจารณาดูล่วงหน้าแล้วครับ และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง 
   เพ่ิมเติมครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด เรียน ท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ท่านนายก คณะผู้บริหาร และ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม 

 นายวีรภัทร   หลักด่าน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   ขอชี้แจงเพ่ิมเติม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๓๙๓  
   ลงวันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๔๙ การรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่ เจ้าของอาคาร 
   การสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งหรือ 
   งบประมาณ เช่น การจัดท าโครงการต่างๆ ที่เก่ียวกับบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าชับและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่
   ด าเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ดังกล่าว เพื่อให้ 

          /ขับเคลื่อน... 



-๖- 
    
   ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 
   ๒๕๖๖ ก็ขอน าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาครับ 
 

ประธานสภาพ อบต. ขอบคุณท่านวีรภัทร  หลักด่าน  หัวหน้าส านักปลัด ครับ  
 

ประธานสภา อบต. สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่อย่างไร 
   เชิญครับ 
 

ที่ประชุม -ไม่มีผู้อภิปราย- 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบ –ร่าง- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การติด- 
   ตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  

ที่ประชุม  -มติที่ประชุม- 
 

 

ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมต ิ
     เห็นชอบ 1๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 0 เสียง 
      ลาประชุม ๓ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่เชิญครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด เรียน ท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ท่านนายก คณะผู้บริหาร และ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม 

 นายวีรภัทร   หลักด่าน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   ขอแจ้งการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อสร้าง 
   จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ไดข้อความ 
   อนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ จากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราช- 
   ด าริ จังหวัดยโสธร จ านวน ๙๐๐ ต้น โดยโครงการดังกล่าวจะจัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๘ 
   มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่สาธารณประโยชน์หนองหาบแห 
   หมู่ที่ ๗  การแต่งกายด้วยเสื้อ อบต.ลุมพุก สีฟ้า ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วม 
   โครงการ ให้ความร่วมมือทุกๆ ท่านครับ 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ-  
/ประธานสภา...  



-๗- 
    
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้สอบถาม
อีกผมจะขอปิดการประชุม 

 

ประธานสภา อบต. กล่าวเลิกประชุม    เวลา   12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)      สมพร   การะเกษ    ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
    (ลงชื่อ)       ธวัชชัย   ไชยนา       ประธานกรรมการสามัญ 
                ( นายธวัชชัย   ไชยนา ) 
 
    (ลงชื่อ)       สุรพล   ศรีจันทร์      ผู้ตรวจ 
                ( นายสุรพล   ศรีจันทร์ ) 
 
    (ลงชื่อ)       ส าราญ   นาคศรี      ผู้ตรวจ 
                 ( นายส าราญ   นาคศรี ) 
 
     
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๒/256๖  ในวันจันทร์ที่  15  พฤษภาคม  256๖    เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖๖ 
เมื่อศุกร์ที ่2๓  มิถุนายน  256๖ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


